

## บรรณาธิการแถลง

แรกเริ่มเดิมทีวารสารฉบับนี้ตั้งใจจะมีแนวความคิดพิเศษ (theme) โดยได้กำหนดหัวข้อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน” แต่โดยข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการซึ่งทำให้ฉบับนี้คลอดยาก เราจึงได้ตัดสินใจยกเลิก theme ประจำฉบับ เพื่อให้มีความล่าช้าเกินกว่าที่เป็นอยู่

อย่างไรก็ตาม บทความของ ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวและวิเคราะห์ไว้คงจะกระตุ้นให้มีการอภิปรายและวิเคราะห์หัวข้อนี้ต่อไป บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นปัญหาในภาพรวมและปัญหาในระดับเล็กลง ตลอดจนได้มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้คงจะหาข้อยุติสำหรับปัญหาระหว่างรัฐบาลและเอกชนได้ยาก แต่การหยิบยกปัญหามาพิจารณาและศึกษาอย่างเป็นระบบคือจุดเริ่มต้นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะอนาคตของประเทศชาติในส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีงาม ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน

บทความของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการส่งออก โดยพิจารณาปัญหาจากมิติหนึ่งซึ่งมักจะถูกมองข้าม—ปัจจัยทางด้าน “พฤติกรรม” ของบริษัทธุรกิจเอกชน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการตัดสินใจของบริษัทเอกชนในการส่งออกมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่งออกควรเริ่ม ณ จุดนี้

ธำรง ช่อไม้ทอง ได้พิจารณาอุตสาหกรรมถั่วเหลือง เป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่านโยบายของรัฐที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลืออุตสาหกรรมอันใดอันหนึ่งบางครั้งกลับมีผลกระทบในทางที่ไม่ตั้งใจมาก่อน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมนั้น ๆ ในภาพรวมก็เป็นได้

ส่วนบทความของ กาญจน์ กังวานพรศิริ พิจารณาประเด็นปัญหาการออม และการกักตุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่มีการศึกษาและถกเถียงพอสมควร ในกรณีของประเทศไทยผลการศึกษาและวิจัยโดยผู้เขียนสรุปว่า การออมในครัวเรือนมีผล ต่ออัตราการเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าการออมของธุรกิจเอกชนและการออมของรัฐบาล นอกจากนี้ผู้เขียนยังยืนยันว่าการกักตุนจากต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ ด้วย

Charles Stonier นักวิชาการชาวต่างประเทศได้เสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการออมในกรุงเทพมหานครในวารสารฉบับนี้ด้วย

เนื่องจากวารสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายภายใต้ความรับผิดชอบของคณะจัดทำชุดนี้ คิดหวังใจใคร่ขอลาผู้อ่านและขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจสนับสนุน และกำลังใจกับเรามาโดยตลอด สวัสดีค่ะ

**จُرื วิจิตรวาทการ**